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1. Bréf til skólaráðs  

A. Umsóknir um leyfi:   

Afgreiðsla umsókna um leyfi verður send á netfang viðkomandi nemanda.   

Skólaráð ítrekar að leyfi eru ekki gefin vegna ferða nema um sé að ræða keppnisferðir á 

vegum íþróttafélaga og/eða námsferða en bendir á að leyfi eru veitt í annarlok ef skólasókn 

er að öðru leyti góð – miðað er við 97% skólasókn fyrir utan þá daga sem sótt er um leyfi 

fyrir. Skólaráð ítrekar að leyfin eiga við um mætingu en ábyrgðin á náminu og skilaverkefnum 

er hjá nemandanum.   

  

B. Umsóknir um mat á íþróttum  

Tíu nemendur sækj um mat á íþróttum – vísað til kennslustjóra í íþróttum.  

  

C. Önnur bréf:   

Nemandi sækir um undanþágu frá dönsku – vísað til skólameistara. 

Nemandi sækir um stöðupróf í ensku og spænsku – vísað til áfangastjóra 

Nemandi sækir um stöðupróf í dönsku – vísað til áfangastjóra. 

Þrír nemendur segja sig frá námi. 

  

2. Félagslíf og fjármál NFFG   

 Nýnemaferðin tókst vel og var mikil ánægja á meðal nýnema með ferðina. Þeir sem 

komu að skipulagningu ferðarinnar eiga mikið hrós skilið. 

 Nýnemavika og ball verður í næstu viku og gengur skipulagning vel. Reynt verður að 

hafa uppákomu á hverjum degi fram að balli. 

 Ísnum var vel tekið sem nemendur fengu í síðustu viku og allur frágangur til 

fyrirmyndar. 

3. Önnur mál  

Rætt var aðeins um þriggja anna kerfið. 
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